



ฉบับที่ 20/2557

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2557

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2557 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนตามการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวน้อยลง เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการมีทิศทางดีขึ้น สะท้อนจากการคำสั่งขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ขณะที่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรยังคงหดตัว และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชะลอลงเล็กน้อย สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับปกติ โดยอัตราเงินเฟ้อชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.20 และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.3

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 และลดลงเท่ากับเดือนก่อน ตามการบริโภคสินค้าคงทนที่ยังคงหดตัว สะท้อนจากยอดจดทะเบียนในหมวดยานยนต์ที่ยังคงลดลง ขณะที่การค้าปลีกสินค้าจำเป็นชะลอลงบ้างเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเนื่องจากกำลังซื้อของเกษตรกรยังคงหดตัว และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชะลอลงมาอยู่ที่ระดับ 47.4 อย่างไรก็ตาม การคำสั่งขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการคำสั่งอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง การเกษตร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่คาดว่า การบริโภคและการลงทุนมีทิศทางดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนีการค้าโดยรวมหดตัวน้อยลงต่อเนื่อง สำหรับ**ภาคบริการ** อัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 48.2 เท่ากับเดือนเดียวกันของปีก่อนและรายได้ภาคบริการยังขยายตัวดี

ด้านการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.9 แต่หดตัวน้อยลงต่อเนื่องตามการก่อสร้างเป็นสำคัญ สะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล แม้จะยังคงลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8 แต่เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นจากการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยที่กลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวตั้งแต่เดือนสิงหาคม ส่วนหนึ่งจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มลงทุนหลังจากได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงก่อนหน้า โดยเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าตัว ส่วนใหญ่เป็นโรงงานน้ำตาลและโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม สำหรับการลงทุนในระยะต่อไปมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนจากเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 71.3 ตามการขยายตัวในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หมวดบริการและสาธารณูปโภค และหมวดเคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก เป็นสำคัญ

ภาคเกษตรกรรม ดัชนีมูลค่าผลผลิตพืชสำคัญลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.0 แต่เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นบ้างทั้งด้านผลผลิตและราคา โดยดัชนีผลผลิตพืชสำคัญเริ่มทรงตัว จากผลผลิตมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูก ขณะที่ผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงตามพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณน้ำฝนที่ต่ำกว่าปีก่อน สำหรับดัชนีราคาพืชสำคัญหดตัวน้อยลง ตามราคามันสำปะหลังที่สูงขึ้นจากความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นสำคัญ ประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มาก อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวกลับหดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามทิศทางราคาในตลาดโลก

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.3 จากที่ทรงตัวในเดือนก่อน ตามการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำมันแอลกอฮอล์ที่หดตัว เนื่องจากโรงงานปรับลดระดับการผลิตให้เหมาะสมกับสต็อกสินค้า ประกอบกับมีการปิดซ่อมบำรุงบางสายการผลิต ส่วนการผลิตเพื่อ

ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ลดลงจากที่เร่งผลิตในเดือนก่อน ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายขาวยังขยายตัวดี ตามความต้องการทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 **ธนาคารพาณิชย์**มีเงินฝากคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.0 และขยายตัวจากเดือนกันยายนตามเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.6 แต่ชะลอลงต่อเนื่อง ทั้งสินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการให้สินเชื่อ กอปรกับความกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง สำหรับ**สถาบันการเงินเฉพาะกิจ** เงินฝากคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.9 และขยายตัวจากเดือนก่อน ตามเงินฝากส่วนราชการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสินเป็นสำคัญ ด้านสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.5 โดยอัตราการขยายตัวเท่ากับเดือนกันยายน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ยังอยู่ในระดับปกติ โดย**อัตราเงินเฟ้อทั่วไป**อยู่ที่ร้อยละ 1.20 ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง และราคาอาหารสำเร็จรูปชะลอลงต่อเนื่อง เป็นผลจากการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของทางการ ส่วน**อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน**อยู่ที่ร้อยละ 1.73 ชะลอลงจากเดือนก่อนตามราคาอาหารสำเร็จรูปเป็นสำคัญ สำหรับ**อัตราการว่างงาน**ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.3

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 ธันวาคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร: 0 4333 3000 ต่อ 3410
E-mail: Rotelakp@bot.or.th